



# LIÊN MINH NƯỚC SẠCH

Được biết đến như Liên minh Vận động Chính sách Ngăn ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm nước, viết tắt là LMNS.

## 1. Giới thiệu về Liên minh Nước sạch

Nếu bản đồ Việt Nam được thể hiện bằng một bức tranh thêu, có thể nói mỗi đường thêu đều là mạch nối của các nguồn nước giàu có từ hàng ngàn các con sông, suối, hồ, ao lớn nhỏ khác nhau. Các nguồn nước thiên nhiên này cung cấp nước uống, nước sạch cho con người, động vật và cỏ cây hoa lá. Thử tưởng tượng các đường nét thêu đó bị ô nhiễm bởi rác thải, nước thải, phế thải, từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của con người, và các ô nhiễm từ hóa chất (phân bón, thuốc trừ sâu...) bức tranh thêu Việt Nam sẽ như thế nào? Ngăn ngừa và kiểm soát các nguồn ô nhiễm xả thải vào nguồn nước thông qua cải thiện các chính sách về nước, thay đổi các thực hành, phương thức suy nghĩ để cùng nhau giữ gìn bảo vệ nguồn tài nguyên nước, đảm bảo cho sự tiếp cận an toàn các hoạt động kinh tế và dân sinh giúp cho bức tranh thêu Việt Nam ngày càng tươi đẹp và đầy sức sống. Đó chính là tầm nhìn chiến lược của Liên minh Nước sạch (được biết đến như Liên minh Vận động Chính sách Ngăn ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm nước, viết tắt là LMNS).

## 2. Mục tiêu của Liên minh Nước sạch

### Mục tiêu tổng thể

Bảo vệ nguồn tài nguyên nước trước ô nhiễm công nghiệp và các nguồn ô nhiễm khác, đảm bảo cho sự tiếp cận nước an toàn các hoạt động kinh tế và dân sinh.

### Mục tiêu cụ thể

- Thúc đẩy kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm nước với sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan
- Xây dựng cơ sở pháp lý và khoa học cho việc hoàn thiện khung pháp lý hiện hành về kiểm soát ô nhiễm nước và xây dựng Luật Kiểm soát ô nhiễm nước.
- Liên minh nước sạch có năng lực tốt và sẵn sàng hành động về các vấn đề kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm nước



### 3. Các hoạt động

#### A. Nghiên cứu theo vấn đề

- Nghiên cứu tổng quan và điều tra thực tế về các khía cạnh liên quan tới ô nhiễm nước và kiểm soát ô nhiễm nước tại những thủy vực điển hình bị ô nhiễm trong cả nước (suối Bưng Cù – Đồng Nai, sông Cầu Lương – Hưng Yên, hồ Hà Nội.....) nhằm đánh giá những tác động của ô nhiễm nước tới sức khỏe, kinh tế của cộng đồng nơi đây, và xác định những bất cập trong quản lý, thể chế chính sách, kỹ thuật, xã hội, trách nhiệm của các bên, đồng thời xây dựng các mô hình cộng đồng giám sát ô nhiễm nước điển hình.
- Nghiên cứu kinh nghiệm và chính sách về kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm nước cũng như các thực hành tốt nhất và các bài học từ các nước khác trên thế giới và trong khu vực nhằm xây dựng các bài học về Kiểm soát Ô nhiễm nước cho Việt Nam.

#### B. Nghiên cứu phân tích chính sách

Nghiên cứu rà soát và phân tích các Luật và văn bản hiện hành liên quan đến kiểm soát ô nhiễm nước về các khía cạnh đánh giá tác động môi trường, quy trình kiểm soát ô nhiễm nước tổng thể, vai trò của các bên (cộng đồng, truyền thông...) nhằm tìm ra các bất cập, lỗ hổng và đưa ra các khuyến nghị góp ý cho Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi và đề xuất xây dựng Luật Kiểm soát ô nhiễm nước của Việt Nam.

#### C. Truyền thông

Các thông điệp, các kết quả nghiên cứu, các trường hợp điển hình, các khuyến nghị sẽ được truyền tải qua các hội nghị chuyên môn, hội thảo chính sách, thảo luận tại các diễn đàn, đăng tải trên các tạp chí chuyên môn và các phương tiện truyền thông đại chúng.

#### D. Vận động chính sách

Vận động chính sách được thực hiện thông qua các kênh hiện có của các thành viên liên minh nhằm phản ánh trung thực hiện trạng về ô nhiễm nước với các nhà lập pháp và đề xuất các khuyến nghị mang tính khoa học cao và khả thi.



### 4. Mạng lưới hoạt động của Liên minh Nước sạch

Mạng lưới hoạt động của Liên minh bao gồm các tổ chức: Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và cộng đồng (CECR) – với vai trò là tổ chức điều phối và các tổ chức thành viên khác: trung tâm Môi trường và Phát triển Cộng đồng (CECOD), trung tâm sản xuất sạch hơn (VNPC), Đại học Tây Bắc, Đại học Cần Thơ, Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh, tạp chí Môi trường và công ty TNHH một thành viên thương mại Quảng Trị, các nhà khoa học, các chuyên gia môi trường và các nhà làm luật.



#### Mọi thông tin xin liên hệ

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR)

Địa chỉ: Phòng 501&502 Khu ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 Đặng Văn Ngữ, Hà Nội, Việt Nam

Điện Thoại: 043-9728 063/064

Website: <http://ccw.vn>